

ข่าวประชาสัมพันธ์เมนูอาหารชุดใหม่ ณ ร้านอาหาร อินเดียดังเดิม บาวาชิ สาขาชิดลม



สัมพันธ์ประสบการณ์เทศกาล ดิวาลี ณ ร้านอาหาร บาวาชิ

“ลิ้มลองรสชาติอาหารรสเลิศแห่งเทศกาล ดิวาลี ณ ร้านอาหารอินเดียดังเดิมที่ใจกลางกรุงเทพฯ”

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: ตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน นี้ ร้านอาหาร บาวาชิ ร้านอาหารอินเดียดังเดิมที่ใจกลางกรุงเทพฯ ขอเสนอเมนูอาหารสุดพิเศษสำหรับเทศกาล ดิวาลี เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวฮินดู ในส่วนของเมนูที่ทางร้านนำมาเสนอนั้นได้ถูกคัดสรรมาอย่างดีสำหรับโอกาสพิเศษนี้ เมนูอาหารนั้นมีทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ซึ่งรวบรวมมาจากหลายหลายแคว้นด้วยกัน อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของร้านอาหาร บาวาชิของเรา

สำหรับโอกาสพิเศษนี้ ลูกค้ายังคงสามารถสั่งอาหาร จากรายการอาหารปกติได้ตามเดิม แต่เพิ่มความพิเศษมากยิ่งขึ้นด้วยทางร้านอาหาร บาวาชิ สาขา ชิดลม จะนำเสนอเมนูพิเศษของเทศกาล ดิวาลี นี้ ในแบบ อาหารจานเดียว (A la carte) ซึ่งจะเสิร์ฟอาหารจานหลักคู่กับของหวาน ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองในช่วงเวลาสุดพิเศษนี้

“ด้วยอาหารที่ทางร้านอาหาร บาวาชิ นำเสนอในแบบอะลาการ์ท์นี้ จะทำให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สำคัญแห่งการเฉลิมฉลองของชาวฮินดู ควบคู่ไปกับการลิ้มลองรสชาติของอาหารอินเดียดั้งเดิมอันหลากหลาย ที่ไม่สามารถหาทานได้ในร้านอาหารทั่วไป ณ ร้านอาหาร บาวาชิ ลูกค้าสามารถร่วมสังสรรค์กับครอบครัวและมีความสุขไปกับอาหารเลิศรสในช่วงเวลาพิเศษนี้ด้วยกัน” มร. วิเนย์ ชวลา ประธานผู้บริหารร้านอาหารบาวาชิ กล่าวทิ้งท้าย

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมนี้, สูดยอดอกครีวของร้านอาหาร บาวาชิ ได้รังสรรค์และคิดค้นเมนูต่างๆอย่างพิถีพิถันจานต่อจาน เช่น ชูปลี่ไก่เผ็ดร้อน อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินเดียดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมกับปลาแซลมอนราดซอสมะขาม ปิดท้ายด้วยขนมหวาน คุลฟี การรังสรรค์และผสมผสานเมนูเข้าด้วยกันของร้านอาหาร บาวาชิ สำหรับเทศกาล ดิวาลี จะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสกับรสชาติอาหารอินเดียดั้งเดิมอย่างประทับใจไม่รู้ลืม

“สำหรับเมนูอาหารในเทศกาล ดิวาลี ของปีนี้ เราหวังอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้ลิ้มลองอาหารจานเด่นร่วมสมัยของเรา ควบคู่ไปกับจานดั้งเดิมอันเป็นเอกลักษณ์ จากการรังสรรค์พิเศษของเชฟ ณ ร้านอาหาร บาวาชิ เช่น แกงผักโขมใส่ชีส และ ไก่มาซาลา นอกจากนี้ เทศกาล ดิวาลี ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญสำหรับครอบครัว ทางร้านอาหาร บาวาชิ จึงเล็งเห็นความสำคัญ และอยากจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์นี้ร่วมกับครอบครัว ซึ่งทุกท่านจะได้ลิ้มลอง

อาหารที่ดีที่สุดอีกด้วย” มร. วิเนย์ ชวลา ประธานผู้บริหารร้านอาหารบาวาชิ กล่าวทิ้งท้าย

“เกี่ยวกับร้านอาหารบาวาชิ ร้านอาหารบาวาชิคือร้านอาหารอินเดียที่ดีที่สุดในเมือง โดยมีความพิเศษคือ เป็นครัว มัคไล (Mughlai) แบบดั้งเดิมของอินเดียเหนือ (North Indian) โดยเมนูอาหารได้ผสมผสานระหว่างส่วนประกอบที่ สดใหม่กับสูตรอาหารแบบดั้งเดิมเพื่อรังสรรค์เมนูจากรอบโลกมาอยู่ในจานพิเศษสำหรับอินเดีย ไทย และพม่าเพื่อ เป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกราคาและมือพิเศษสำหรับวาระโอกาสต่างๆ”